



ประวัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การที่จะศึกษาถึงบทบาทของบริษัทในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ในด้านต่าง ๆ นั้น ควรจะศึกษาถึงประวัติของบริษัท เพื่อให้ได้รู้ถึงความเป็นมาในการจัดตั้งบริษัท นโยบายในการดำเนินงาน ลักษณะพิเศษของบริษัท เสียก่อน บริษัทเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้นภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกต่าง ๆ ก็มีสถาบันการเงินประเภทนี้ เช่นเดียวกัน

สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา

ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ปัจจุบันนี้มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาอยู่ประมาณ 30 แห่ง ในประเทศต่าง ๆ 17 ประเทศ ประเทศมาเลเซียมี 4 แห่ง ส่วนประเทศเกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินโดนีเซียมีประเทศละ 3 แห่ง ซึ่งต่างเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ADFIAP - รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) สถาบันเหล่านี้หลายแห่งตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2501 - 2506 ซึ่งในขณะนั้น ธนาคารโลกมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินประเภทนี้ โดยเป็นแหล่งจัดสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่กิจการอุตสาหกรรมและการลงทุนที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

บทบาทของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศนั้น ในระยะแรกของการจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น ต่อมาสภาพแวดล้อมทางด้านการเงินเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาได้เริ่มประสบกับข้อจำกัดในการปล่อยเงินกู้ระยะยาว ขณะเดียวกันความต้องการบริการทางการเงินด้านอื่น ๆ มีมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่มีใช้อุตสาหกรรมเริ่มมีความสำคัญขึ้น เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว การทำเหมืองแร่ เป็นต้น ขอบเขตการดำเนินงานจึงขยายออกไป การพัฒนาจึงมิได้เน้นเฉพาะด้านอุตสาหกรรม แต่รวมถึงการสนับสนุนให้ลงทุน

ในค้ำอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาตลาดทุนด้วย นอกจากนี้บางแห่งยังมีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนหลายค้ำ เช่น การให้ค้ำแนะนำปรึกษาทางการลงทุน การให้เช่าเครื่องจักร การจัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาตลาดทุน การให้เช่าหรือซื้อโรงงาน เป็นต้น ดังนั้น พอจะสรุปบทบาทหรือลักษณะสำคัญของ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ได้โดยสังเขป ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักลงทุน ตลอดจนจัดบริการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการลงทุนรวมทั้งเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2. มีนโยบายการค้ำเนินการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
3. มีการวิเคราะห์โครงการที่มาขอความช่วยเหลือทางการเงิน โดยค้ำนึ่งถึงผลสะท้อนที่มีต่อสังคม และ เศรษฐกิจของชาติมากกว่าลคอบแทนทางการเงิน
4. สนับสนุนโครงการที่มีแนวโน้มดี แต่อาจเป็นโครงการเสี่ยงที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานานกว่าจะไค้ลคอบแทน
5. การพัฒนาตลาดทุน โดยสนับสนุนการลงทุนและให้โอกาสประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ส่วนใหญ่การลงทุนอยู่ในระดับค้ำ การประกอบกิจการมีลักษณะเป็นครอบครัวและสถาบันทางการเงินมีจำกัด
6. ค้ำเนินการพัฒนาค้ำลังคน โดยการจัดการอบรมและสัมมนาเพื่อนำความรู้นใหม่ ๆ ไปใช้ในการค้ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. สนับสนุนงานของสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือในค้ำนต่าง ๆ ไม่ค้ำเนินงานในลักษณะแข่งขันกับสถาบันเหล่านั้น

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยไค้มองเห็นความสำคัญของการจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อให้สินเชือระยะปานกลาง และระยะยาวซึ่งเป็นบริการที่ประเทศไทยยังขาดแคลน จึงมีการจัดตั้ง บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้น ปัจจุบันบริษัท เป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในประทศที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามระบบการเงินในประเทศไค้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้ความช่วยเหลือในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรไค้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน

สาขาธนาคารต่างประเทศ สิ้นเชื้อจากผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากนี้ยังมีสำนักงานธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ให้เงินกู้ระยะยาวแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ดำเนินงานโดย เอกชน ในกรณีที่บุคคลธรรมดาที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือนิติบุคคล ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

ประวัติความเป็นมาของบรรษัท

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาหลาย ประเทศได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจให้เจริญ ในอัตราเร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการ จัดตั้งธนาคารอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม สำหรับประเทศไทย การพัฒนากิจการอุตสาหกรรมมีความจำเป็นมาก ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้ตราพระราช บัญญัติจัดตั้งธนาคารอุตสาหกรรมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2495 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ กิจการอุตสาหกรรมในรูปการให้กู้ยืมเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นนี้ ได้รับทุนจากรัฐบาลเป็นจำนวน 20 ล้านบาท และเงินกู้จากกระทรวงการคลังอีกเพียง 5 ล้านบาท โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ เมื่อธนาคารอุตสาหกรรมดำเนินงานมาได้ เพียง 3 ปีเศษ ก็ประสบกับปัญหาการขาดกำลังเงินทุนที่จะให้กู้ยืม นอกจากนี้การเพิ่ม เงินทุนหรือการขอกู้เงินจากกระทรวงการคลังก็ทำได้ยาก เว้นเสียแต่จะยอมเสียดอกเบี้ย ในอัตราที่สูงขึ้น ประกอบกับการที่ธนาคารได้ขยายงานออกไปมากเกินกำลัง การจ่ายเงิน กู้ก็ล่าช้า ธนาคารจึงประสบปัญหาการขาดทุนอย่างมาก จึงทำให้ธนาคารไม่สามารถ ดำเนินงานได้อย่างสะดวก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยไชยันต์ ซึ่งขณะนั้น ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร จึงได้ทรงดำริที่จะเปลี่ยนสภาพธนาคารเป็นสถาบันเอกชน ให้มีการชำระบัญชีธนาคารอุตสาหกรรมและจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้นใหม่ โดยทรงมีความ เห็นว่า นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงินแล้วธนาคารยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่กิจการ อุตสาหกรรมในการปรับปรุงด้านการบริหาร และด้านวิธีการกู้ยืม ซึ่งถ้าเป็นสถาบัน การเงินเอกชนแล้ว การส่งเสริมอุตสาหกรรมจะดำเนินไปได้ดีกว่า¹

¹นั่นทวัน อันตรเสน. สถาบันการเงินในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523), หน้า 125.

ดังนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2500 รัฐบาลจึงได้ตกลงใจเปลี่ยนธนาคารอุตสาหกรรมเป็นสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่อุตสาหกรรม และดำเนินงานตามแนวทางภาคเอกชน ซึ่งให้เอกชนเป็นเจ้าของและควบคุมกิจการทั้งสิ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2502 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น และได้รับโอนสินทรัพย์สุทธิมาจากธนาคารอุตสาหกรรม การก่อตั้งบริษัทนี้ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะพัฒนา (ธนาคารโลก) และกองทุนที่สร้างขึ้นตามแผนการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา (ชื่อย่อว่า เอ.ไอ.ดี. - สหรัฐ) และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2503 จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายสำนักงานสาขาออกไปในต่างจังหวัดเพื่อบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังเช่น สำนักงานภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของบริษัท

วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ คือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม และช่วยเหลือในการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย ตามมาตราที่ 11 แห่งพระราชบัญญัติได้กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ช่วยเหลือการจัดตั้ง การขยาย และการปรับปรุงให้ทันสมัยซึ่งภาละอุตสาหกรรมส่วนเอกชน
2. สนับสนุนและดำเนินการให้มีทุนส่วนเอกชนทั้งในและนอกราชอาณาจักร เข้าร่วมในภาละอุตสาหกรรมส่วนเอกชน รวมทั้งการรวมเงินทุนและช่วยพัฒนาตลาดทุน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม "ภาละอุตสาหกรรม" หมายความว่า การประกอบอุตสาหกรรมและให้หมายความรวมถึงการทำหัตถกรรม การทำเหมืองแร่ การผลิตและจำหน่ายพลังไฟฟ้า หรือพลังงานอย่างอื่น การขนส่ง การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การก่อสร้าง การปรับปรุงพื้นที่ และเกษตรกรรมพาณิชย์ และวิสาหกิจเอกชน ซึ่ง "วิสาหกิจเอกชน" หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีรัฐบาลถือหุ้นน้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนเรือนหุ้น

ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท

จากพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างกว้าง ๆ โดยบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมภาคเอกชน โดยวิธีให้กู้ยืมเงินระยะปานกลางหรือระยะยาวในวงเงินขั้นต่ำสุด 1,000,000 บาท และขั้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาทของเงินกองทุน (๒ เดือน มีนาคม 2525) โดยมี หรือไม่มีหลักประกันและถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทจะช่วยคิกค่อหาเงินกู้จากแหล่งอื่นมาสมทบเพิ่มเติมให้พอกับความต้องการ หรือค้ำยวิธีซื้อ หรือเข้าซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือ ค้ำยวิธีจัดให้ไคมาซึ่งส่วนไคส่วนเสียอย่างอื่นไค นอกจากนี้บริษัทสามารถกู้ยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อธุรกิจของบริษัทและให้หลักประกันเงินที่กู้ยืม

ลักษณะพิเศษของบริษัท

บริษัทเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเดียวในประเทศที่รัฐบาลไคจัดตั้งขึ้นโดยการออกพระราชบัญญัติ โดยไครับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ระคมเงินทุนจากภาคเอกชน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีจำนวน 1,206 ราย (๗. วันที่ 30 กรกฎาคม 2525) นั้น จะประกอบด้วยสถาบันเอกชนและบุคคลทั่วไป บริษัทก็มีรัฐบาลถือหุ้นอยู่ทางอ้อมโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทถือหุ้นอยู่เป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 15.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (๗. วันที่ 30 กรกฎาคม 2525) ในค่านการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไคระคมเงินทุนระยะยาวและจัดสรรให้เงินกู้ทั้งระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักรหรือขยายโรงงาน เป็นต้น บริษัทให้ความช่วยเหลือทางค่านการเงินแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยให้กู้แก่โครงการเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถดำเนินงานไคสำเร็จ ทั้งค่านวิศวกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ โครงการเหล่านี้ต้องสามารถดำเนินงานและขยายตัว ค่อไปไคภายหลังจากที่บริษัทงคให้ความช่วยเหลือแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สามารดเจริญและ

ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง หลังจากที่บริษัทคงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว

ลักษณะพิเศษของบริษัทคือ เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งเดียวในประเทศ และให้กู้เงินในระยะยาว และระยะปานกลางแก่ผู้ลงทุน ตลอดจนมีการวิเคราะห์โครงการที่จะขอเงินอย่างละเอียด ที่แตกต่างไปจากการคัดเลือกโครงการของสถาบันการเงินอื่น ๆ คือ บริษัทวิเคราะห์โครงการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการวิเคราะห์โครงการดังกล่าวจะนำไปกล่าวอย่างละเอียดในบทที่ 3 และต่อไปนี้จะกล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เพื่อศึกษาว่าบริษัทมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

นโยบายหลักของบริษัท¹

โดยที่บริษัทเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งหนึ่งในประเทศ ดังนั้น บริษัทมุ่งดำเนินนโยบายเน้นหนักไปในทางส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่อุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการให้กู้ยืมบริษัทจะเลือกสรรโครงการลงทุนที่มีการกระจายออกไปตามภูมิภาคให้มากที่สุดที่เท่าที่จะทำได้ ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีอำนาจที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปใด ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ของบริษัทเองก็ได้ ฉะนั้น บริษัทจึงจะใช้วิธีการลงทุนในรูปต่าง ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในความจำเป็นของผู้ขอู้ที่โครงการให้บริษัทร่วมลงทุนด้วยและพร้อมที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วยเมื่อเห็นว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

นโยบายหลักของบริษัท คือ ให้กู้แก่อุตสาหกรรมภาคเอกชนที่มีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท โดยบริษัทมีข้อจำกัดในการให้กู้เงินว่า บริษัทไม่สามารถก่อหนี้เกินกว่า 6 เท่าของทุนได้ (ทุนหมายความถึงเงินทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วรวมทั้งเงิน

¹บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, "บริษัทครบรอบ 20 ปี." (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2523), หน้า 20.

สำรองต่าง ๆ และเงินกำไรสุทธิคงเหลือด้วย) และบริษัทไม่สามารถจะให้กับแก่
 อุตสาหกรรมรายหนึ่งรายเดียวเป็นจำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินทุนตาม
 พระราชบัญญัติของบริษัท ไม่สามารถร่วมลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมรายหนึ่งรายเดียว
 เกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุน ซึ่งยกเงินให้กับของบริษัต์แก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ
 เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินเงินทุนของบริษัท ซึ่งตามปกติบริษัทจะไม่ให้เงิน
 ต่ำกว่า 1,000,000 บาท นอกจากนี้บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
 ควบคุมหรือเข้าไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางอื่นใดในลักษณะที่จะทำให้บริษัทต้อง
 รับผิดชอบในชั้นต้นในการจัดการของกิจการรายหนึ่งรายเดียวเกินกว่าร้อยละ 25
 ของจำนวนทุนเรือนหุ้นของกิจการ

ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กิจการต่าง ๆ นั้น บริษัทได้ทำ
 การวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และด้านวิศวกรรม เพื่อให้
 กิจการนั้นมีผลสำเร็จทางเศรษฐกิจ ทั้งคอยติดตามการดำเนินงานของกิจการที่บริษัท
 ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไป และจะช่วยเหลือด้วยการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
 และสามารถแก้ไขปัญหาย่างยากได้ ในกรณีที่จำเป็นให้ทันการณ์ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ
 จะกล่าวในบทที่ 3 บริษัทจะเรียกเก็บค่าตอบแทนต่าง ๆ จากกิจการที่บริษัทได้ให้
 และให้บริการ รวมทั้งผลประโยชน์รายได้จากการลงทุนให้เพียงพอที่จะทำให้สามารถ
 สะสมเงินสำรองต่าง ๆ และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
 ตามสมควรแก่การลงทุนของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ

จากการศึกษาถึงนโยบายหลักของบริษัทข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทมี
 ส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในภาคต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมและให้ความช่วย
 เหลือทางการเงินแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในวงเงินขั้นค่าหนึ่งล้านบาท
 ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้วยการร่วมลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถให้
 ความช่วยเหลือก่อโครงการใดโครงการหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินทุนของบริษัทได้
 และยกเงินลงทุนของบริษัทในกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะต้อง
 ไม่เกินเงินทุนของบริษัท สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นนอกจากบริษัทจะให้ความ
 ช่วยเหลือทางการเงินเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้ว บริษัทยังให้กู้ยืมในอัตรา
 คอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ด้วย

จากลักษณะพิเศษของบริษัทที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นว่า บริษัทเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งหนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะมีรัฐบาลถือหุ้นทางอ้อมโดยธนาคารกรุงไทยจำกัด และยังมีธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ บริษัทเงินทุนต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะขอศึกษาโดยให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ก่อไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 23 ปี จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างของการถือหุ้นได้เปลี่ยนแปลงไป ในปี พ.ศ. 2502 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันเอกชนและบุคคลทั่วไปสูงสุด นอกจากนี้ยังมีบริษัทการเงินและหลักทรัพย์ ตลอดจนบริษัทเอกชนอื่นบุคคลทั่ว ๆ ไป และบริษัทประกันภัย เป็นต้น ดังตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2525

ตารางที่ 2.1 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2525

<u>ประเภทของผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้นคิดเป็น อัตราร้อยละ</u>
ธนาคารพาณิชย์	31	2,239,660	55.99
บริษัทประกันภัย	30	198,930	4.97
บริษัทการเงินและหลักทรัพย์	64	864,540	21.62
บริษัทเอกชนอื่น ๆ และบุคคล	<u>1,081</u>	<u>69,870</u>	<u>7.42</u>
	<u>1,206</u>	<u>4,000,000</u>	<u>100.00</u>
<u>ประเภทของสัญชาติ</u>	<u>จำนวนผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้นคิดเป็น อัตราร้อยละ</u>
ไทย	1,166	2,762,480	69.06
ชาวต่างประเทศ	<u>40</u>	<u>1,237,520</u>	<u>30.94</u>
	<u>1,206</u>	<u>4,000,000</u>	<u>100.00</u>

จากการวางที่ 2.1 จะเห็นได้ว่า ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด คือประมาณ 55.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด คือประมาณร้อยละ 15.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงนับได้ว่า แม้บริษัทจะเป็นสถาบันทางการเงินของเอกชน แต่บริษัทก็มีรัฐบาลถือหุ้นอยู่จำนวนมาก โดยผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันภัยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.97 บริษัทการเงินและหลักทรัพย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 21.62 ที่เหลือ คือบริษัทเอกชนอื่น ๆ และบุคคลโดยทั่วไป ร้อยละ 7.42

ถ้าจะพิจารณาถึงผู้ถือหุ้นโดยแบ่งประเภทออกตามสัญชาติ จะเห็นว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้นไว้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 69.06 และผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศถือหุ้นไว้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.94 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นธนาคารต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย ฝรั่งเศส ไต้หวัน และอินเดีย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า บริษัทเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ การประกอบธุรกิจทั่วไปนั้นย่อมจะมีบริษัทในเครือเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานออกไป และก็เช่นเดียวกันบริษัทที่มีบริษัทในเครือต่าง ๆ โดยบริษัทในเครือต่างทำหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

บริษัทในเครือ

ปัจจุบันนี้บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานออกไปอย่างกว้างขวาง เช่นเกี่ยวกับที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้น โดยให้บริการในกิจการต่าง ๆ เช่น กิจการจัดการการลงทุน กิจการโรงงานสำเร็จรูป โดยวิธีให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ บริการในกิจการวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการในกิจการปรึกษาแนะนำแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ช่วยในการระดมเงินออมของประชาชนด้วยการจัดตั้งกองทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการกระจายการลงทุนออกไปสู่สังคมส่วนรวม มีผลทำให้ประชาชนได้มีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นด้วย บริษัทในเครือต่าง ๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของบริษัท ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ข้อ 5(8) ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการประเภทจัดการลงทุนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท¹

บริษัทได้มีนโยบายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการเข้าร่วมทุนในโครงการต่าง ๆ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์จะถือหุ้นในกิจการเหล่านั้นตลอดไป ดังนั้น เมื่อบริษัทตกลงขายหุ้นที่ถืออยู่ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะถือหุ้นในกิจการดังกล่าวต่อไป บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมจากประชาชนโดยทั่วไป ไปลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์คือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมในการกระจายการถือหุ้นของกิจการนั้น ๆ ออกไปด้วย กล่าวคือ บริษัททำหน้าที่จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ แล้วเสนอขายหุ้นนั้นต่อประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้อ่อนกลางและรายได้น้อย เพื่อจะได้มีส่วนร่วมการลงทุนโดยใช้เงินจำนวนไม่มากนัก และสามารถมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่ดี ๆ หลายประเภทในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทเหล่านั้นอีกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด ยังทำหน้าที่รับประกันในการขายหุ้นให้กับบริษัทในกรณีที่บริษัทต้องการขยายทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มหรือออกหุ้นกู้อีกด้วย

เท่าที่ผ่านมาบริษัทได้ออกกองทุนดังกล่าวเพื่อระดมเงินออมจากประชาชนมาแล้วรวมทั้งสิ้น 4 กองทุน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 - 2525)

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.

1. ในปี พ.ศ. 2520 บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม ได้เริ่มจัดตั้งกองทุนครั้งแรก คือ โครงการ "กองทุนสินปัญญาใหญ่" มีมูลค่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 5,000,000 หน่วย มีมูลค่าหน่วยละ 20 บาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนสินปัญญาใหญ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อช่วยการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และ เพื่อช่วยให้หน่วยลงทุนนี้มีสภาพคล่องดีขึ้นด้วย

2. ในปี พ.ศ. 2521 บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม ได้จัดตั้งกองทุนรวม ครั้งที่สอง คือโครงการ "กองทุนสินปัญญาใหญ่สอง" มีมูลค่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 5,000,000 หน่วย มีมูลค่าหน่วยละ 20 บาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี หน่วยลงทุนทั้งหมดนี้ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับครั้งแรก

3. ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาเมื่อบริษัทเห็นว่า การจัดตั้งโครงการกองทุน เช่นนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วไป และเห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการ "กองทุนสินปัญญาใหญ่สาม" ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ "กองทุนสินปัญญาใหญ่" และ "กองทุนสินปัญญาใหญ่สอง" "กองทุนสินปัญญาใหญ่สาม" นี้มีมูลค่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 15,000,000 หน่วย มีมูลค่าหน่วยละ 20 บาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนสินปัญญาใหญ่สาม ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกัน

4. ในปี พ.ศ. 2525 หลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศได้ซบเซามาเป็น เวลานานถึง 3 ปี เนื่องมาจากราคาน้ำมันสูงขึ้น มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทโดยทั่ว ๆ ไปสูงขึ้น และขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยธนาคารยังคงสูง ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนซื้อหุ้นแต่อย่างใด นอกจากจะนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อได้รับ ผลตอบแทนในอัตราค่อนข้างสูงและแน่นอนกว่าการลงทุนซื้อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศลดลง มีผลทำให้ นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจลงทุนซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมได้ตระหนักถึงข้อนี้ จึงได้ออกโครงการ "กองทุนทรัพย์สินทวี" ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง "กองทุนทรัพย์สินทวี" นี้มีมูลค่าทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 1,000,000 หน่วย

มีมูลค่าหน่วยละ 100 บาท มีกำหนดระยะเวลา 6 ปี แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โดยทั่วไปไม่แน่นอน "กองทุนทรัพย์สิน" ที่ออกมานี้จึงได้มีการแบ่งขายออกเป็น 2 ช่วง คือในช่วงแรกได้เปิดขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไปที่สนใจ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วย มีมูลค่าหน่วยละ 100 บาท และจะเปิดขาย อีกช่วงหนึ่งในตอนต้นปี พ.ศ. 2526 เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วย มีมูลค่าหน่วยละ 100 บาท ในการเปิดขาย "กองทุนทรัพย์สิน" ในครั้งแรกประมาณเดือนกันยายน 2525 นั้น ปรากฏว่ามีนักลงทุนโดยทั่วไป ให้ความสนใจต่อกองทุนเป็นอย่างมาก แสดงว่าได้เริ่มมีบรรยากาศในการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศได้ซบเซามาเป็นเวลานาน

จะเห็นได้ว่าโครงการลงทุนแต่ละโครงการที่บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด ได้ออกมานั้นเป็นที่สนใจต่อบุคคลโดยทั่วไป นับว่าบริษัทได้มีส่วนช่วยให้มีการกระจายการ ถือหุ้นออกไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้มีการระดมเงินออมออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น การดำเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาวะการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการออกโครงการกองทุนต่าง ๆ ถือเป็นการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market) และส่งเสริมกิจการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยให้มีภาวะการซื้อขายหุ้นในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทต่าง ๆ ก็สามารถจะ ขยายการลงทุนของตนออกไปได้อย่างกว้างขวาง รายได้ของประชาชนก็จะสูงขึ้น ประชาชนจะมีความกินคืออยู่ดี ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น ขณะเดียวกันในการถือหุ้นแทนประชาชนรายย่อยของบริษัทนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานอย่างใดของกิจการนั้น แต่ในเวลาเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ จกทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น หรือถ้ากิจการที่ดำเนินการอยู่นั้นต้องการขยาย กิจการ กิจการนั้นจะระดมเงินทุนระยะยาวได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จะซื้อหุ้นเหล่านั้นบางส่วน เงินทุนที่ได้มาโดยวิธีนี้ของกิจการต่าง ๆ ที่ขยาย เงินทุนจะไม่ทำให้บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการนั้นดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

กองทุนสินวิญญูทั้ง 3 โครงการนี้ เป็นกองทุนประเภทที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(Closed-end-type) การซื้อขายหน่วยลงทุนเหมือนกับการซื้อขายหุ้นในบริษัททั่ว ๆ ไป คือเมื่อซื้อแล้วหากต้องการขายก็สามารถที่จะขายระหว่างกันเอง หรือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านนายหน้าที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้ แต่สำหรับกองทุนทรัพย์สินหวินั้น อัตราดอกเบี้ยที่คิดให้แก่ผู้ลงทุนนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับกำไรได้ก่อนคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาคือ 6 ปี ในราคาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2520 บริษัทได้ให้บริการแก่กิจการอุตสาหกรรมในค้ำต่าง ๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

1. ให้บริการในด้านการวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ สามารถใช้ผลงานจากการวิเคราะห์นั้นประกอบการตัดสินใจในการลงทุนช่วยเหลือในด้านการขอบัตรส่งเสริมการกู้เงิน เป็นต้น
2. ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักรอุปกรณ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วสามารถใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ได้ ตามพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
3. ให้บริการในด้านการปรึกษาแนะนำ เพื่อการปรับปรุงการบริหารงานค้ำต่าง ๆ ของกิจการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงการผลิตหลักการและวิธีการบริหาร การลดความสิ้นเปลืองในขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยแก้ปัญหาค้ำเทคนิคที่โรงงาน เป็นต้น
4. ให้ความช่วยเหลือแก่กิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประสบกับปัญหาในการดำเนินงานจนถึงขั้นที่จะต้องเลิกกิจการ โดยการเข้าดำเนินงานในกิจการอุตสาหกรรมนั้น
5. ให้บริการในด้านการจัดสัมมนา และการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารของโรงงาน

บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด นี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทพัฒนาการแห่ง เครื่องจักรภาพและบริษัท บริษัทให้บริการในด้านการก่อสร้าง และขยายโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน ณ สถานที่ตั้งต่าง ๆ ใหญ่ประกอบการอุตสาหกรรมเช่า เช่าซื้อ หรือขายทั้ง เงินสดหรือเงินผ่อนส่ง โรงงาน อุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีสาธารณูปโภคพร้อม เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ อันเป็น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ การให้บริการในด้านการก่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมสำเร็จรูปขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะนอกเขตกรุงเทพฯ และในเขตนิคมอุตสาหกรรม เช่น จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ตลอดจนเขตนิคมจังหวัด บางปู บางชัน เป็นกัน นับได้ว่าบริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด นี้มีส่วนช่วยในการดำเนินงานของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างมาก ในด้านการจัดการบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับนักลงทุนอุตสาหกรรม

บริษัทไทยโอเรียนทัลสซิ่ง จำกัด

บริษัทนี้เป็นบริษัทในเครืออีกแห่งหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการเช่าซื้อ เครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเช่าระยะยาว การให้บริการในค่านี้นี้มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึ่งต้องการจะขยายการผลิตแก่ประเทศกับปัญหาใน การกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งการให้บริการค้ำยวิชนีจะช่วยให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้นแก่อย่างไร

บริษัทให้เช่าเครื่องจักรตามความประสงค์ของลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกประเภทที่ขอ และราคาของเครื่องจักรเองหลังจากนั้นบริษัทจึงจัด ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมาเพื่อให้ลูกค้าเช่า และระยะเวลาการเช่าเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักรและอายุการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์นั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทโอเรียนทัลลีสซิ่ง จำกัด ประกอบด้วย

บริษัทโอเรียนทัลลีสซิ่ง จำกัด ของญี่ปุ่น	ร้อยละ	49
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	21
บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ	ร้อยละ	15
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด	ร้อยละ	10
บริษัทกรุงเทพประกันภัย	ร้อยละ	<u>5</u>
รวม	ร้อยละ	<u>100</u>

นอกจากนี้บริษัทยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน 2 กองทุน คือ

1. กองทุนพัฒนาตลาดทุน เพื่อพัฒนาตลาดทุนโดยทำให้การลงทุนในประเทศมีความคล่องตัวขึ้น และเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และยังมีส่วนช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสภาพคล่องตัวขึ้นอีกด้วย กองทุนนี้บริษัทเป็นผู้จัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ผู้แทนของธนาคารออมสิน สมาคมธนาคารไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

2. กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม กองทุนนี้รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้ง แต่บริษัททำหน้าที่บริหารและช่วยดำเนินการวิเคราะห์โครงการอุตสาหกรรมแทนรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลจะเข้าไปร่วมลงทุนกับโครงการอุตสาหกรรมนั้น ๆ

บริษัทในเครือที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทมีขอบเขตกว้างมากขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมมีหน้าที่หลักในการระดมเงินออมจากประชาชน เพื่อที่จะนำเงินออมนี้ไปพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศได้ บริษัทจัดการอุตสาหกรรมให้บริการในด้านการวิเคราะห์โครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการลงทุนต่าง ๆ ในขณะที่บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการในด้านการให้เช่าโรงงานที่มีสาธารณูปโภคพร้อมสรรพและบริษัทไทยโอเรียนทัลลีสซิ่ง ให้บริการด้านการให้ เช่นเครื่องจักร เครื่องมือในการประกอบอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น



นอกจากบริษัทในเครือของบริษัทจะให้บริการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังมีบริการในร้านอื่น ๆ อีก ซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริการต่าง ๆ ของบริษัท

บริษัทในฐานะที่เป็นธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและให้บริการด้านการลงทุนแก่โครงการที่ให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม ขอบเขตของการให้บริการ โดยทั่ว ๆ ไปพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้บริการทางการเงินโดยการให้กู้เงินลงทุนระยะยาวทั้งเงินบาทและเงินต่างประเทศ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำและแตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรม

2. เข้าร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น บริษัทสามารถเข้าร่วมลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินทุนของกิจการนั้น ๆ และต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินทุนของบริษัท

3. ให้บริการจัดหาเงินกู้และเงินร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรมที่ต้องการเงินมากกว่าที่บริษัทช่วยเหลือได้ตามลำพัง

4. ให้คำปรึกษาทางการลงทุนในร้านต่าง ๆ ดังนี้.-

 ก้านการตลาด เช่น การวิเคราะห์สภาพตลาดและการจัดจำหน่าย เป็นต้น
 ก้านการเงิน เช่น การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัท
 การประมาณการผลิตและผลกำไร การเพิ่มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นต้น
 ก้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการผลิต การเลือกซื้อเครื่องจักร การติดตั้ง รวมทั้งการวางแผนผังโรงงาน การชจักน้ำเสีย เป็นต้น

5. ให้บริการในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีธนาคารค้ำประกัน และหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้

6. ให้บริการด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทได้มีบริษัทในเครือ ให้บริการแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมในเรื่องนี้ เช่น บริษัทลงทุนรวม จำกัด บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทไทยโอเรียนทัลสตีล จำกัด

7. ให้บริการในค้ำอื่น ๆ เช่น

- การค้ำประกัน โดยให้บริการค้ำประกันเงินกู้ที่ลูกค้าได้รับจาก
 - ก. สถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
 - ข. ผู้จำหน่ายเครื่องจักรทั้งในและนอกประเทศ

การค้ำประกันแก่กิจการใดกิจการหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินทุนของบรรษัท

- การประกันการขายซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจัดตั้งหน่วยประกันการขายซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้น เพื่อให้บริการในค้ำ
 - ก. ประกันการขายหุ้น และหุ้นกู้ในลักษณะแบบประกันผลการจำหน่ายหลักทรัพย์และแบบจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 - ข. เป็นตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์
 - ค. ให้คำแนะนำทางค้ำการเงิน

- คณะกรรมการบรรษัทและฝ่ายจัดการพร้อมที่จะหาช่องทางที่จะให้บริการใหม่ ๆ ที่จะ เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมส่วนเอกชนในประเทศ และการพัฒนาตลาดทุนความวิฤตประสงค์ของบรรษัท เช่น การประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก เป็นต้น

จากบริการในค้ำต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าบรรษัทได้ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการต่าง ๆ แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยทั่วไปดีขึ้นมากเนื่องจากการลงทุนใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย นักลงทุนต่าง ๆ ได้มองเห็นช่องทางในการลงทุน ขอบเขตของการบริหารของบรรษัทก็ขยายตัวขึ้นด้วย การให้ความช่วยเหลือในค้ำต่าง ๆ นั้น จะเห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือในทุกชั้นตอนของโครงการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป การพิจารณาโอกาสในการลงทุน การวิเคราะห์โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และบริการในค้ำต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นต้น

ในบพนี้ได้กล่าวถึงลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในระยะแรก ๆ ที่ธนาคารโลกมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินประเภทนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยถือเป็นแหล่งจัดสรรเงินทุนระยะยาวและระยะปานกลาง ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลก็มีนโยบายจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งจัดสรรเงินทุนระยะยาวและระยะปานกลางแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศ

จากขอบเขตการดำเนินงาน นโยบายหลัก ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น เห็นได้ว่า บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กว้าง ๆ 2 ข้อที่กำหนดไว้เป็นอันมากโดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือในความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายโครงการในภาคต่าง ๆ เป็นการกระจายความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศนั้นเอง สำหรับอุตสาหกรรม การเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพราะวัตถุดิบของอุตสาหกรรมมาจาก ผลผลิตภาคการเกษตร เป็นส่วนใหญ่นำมาแปรรูป และผลผลิตทางการเกษตรของประเทศนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของผลผลิตรวมภายในประเทศ ย่อมหมายความว่าหากได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ก็เท่ากับว่าได้มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกวัตถุดิบนั้น ๆ ให้มีรายได้มากขึ้น มีการทำงานกันมากขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยให้กู้เงินแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรมากเป็นอันดับ 1 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติให้กู้ทั้งหมด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2524 เป็นต้นมา ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทนั้น จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการระดมเงินทุนและกลยุทธ์ในการระดมเงินทุนของบริษัท ตลอดจนนโยบายอัตราดอกเบี้ย และวิธีการในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทจะให้กู้ ซึ่งจะขอล่าไว้ในบทต่อไป นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงบริการต่าง ๆ ของบริษัทที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และมีบริษัทในเครือต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตของการดำเนินงานให้กว้างขึ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่กำหนดขึ้น